

MAISON PROPRIETAIRES NGUYEN VAN COA

TELEPHONE: 203 Adresse telegraphique: LUCIENH - SAIGON

GIÁ BÀN: Năm năm... 12.000... 18.000; Một tháng... 8.000... 8.000; Ba tháng... 8.000... 8.000

BẢN LÊ MỜI SỞ... Mưu báo thì sẽ ngày mùng một và ngày lễ mỗi tháng và phải trả tiền trước.

Lục Tỉnh Tân Văn (LUC-TINH TAN-VAN & NAM-TRUNG NHUT-BAO REUNIS)

聞新省六報日中南

JOURNAL QUOTIDIEN

NHUT BAO xuất bản mỗi ngày, trừ ngày lễ và chúa nhật

QUỐC TRÁI

ĐẢNG KHOẢN TRƯỞNG CỤC KINH-TẾ TRONG CỐI ĐỒNG-PHÁP

Vi muốn giấy tờ gọi đến các xứ cho kịp (như là xứ Lào) nên định lại ngày 5 mars khởi cuộc quốc-trái cho đến 25 mars 1922.

Thế thì kể từ ngày 5 mars cho đến 25 mars 1922 sẽ mở cuộc quốc-trái bằng đồng. Quan Toàn-quyền thống Đổng-Pháp được phép mở cuộc quốc-trái này theo chỉ thị ngày 8 octobre 1921 và theo thế thì trong lời nghị-định của quan Toàn-quyền ngày 11 octobre 1921.

Trước khi phải các phân loại cho kẻ cho vay trong cuộc quốc-trái này rõ biết, thì người nên sánh mà coi vấn đề này nhiều mà sự trạng lại định nhiều hơn hết, thì xưa chưa có cuộc này nên chính-quốc đả bị.

BOUCHEZ A L'EMPRUNT INDUSTRIEL EN PASTRES... 元銀算照債公法東買宜

HỘI CỔ ĐÔNG QUỐC-TRÁI

Thế ngày quan Toàn-quyền Long mở cuộc quốc-trái bằng bạc đồng đến nay, thì ai ai cũng đã thấy chỉ chi... Hội cổ đông quốc-trái này do ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn...

Hội cổ đông Quốc-trái. Annam hôm nay ngày 25 fevrier 1922

- Hành chính: Ông Diệp-văn-Cương, Ông Trương-khắc-Ninh, Phó hội đồng... Nguyễn-văn-Đình, Phó hội đồng... Ông Trương-khắc-Ninh, Phó hội đồng...

Dư luận của ông hội-đồng thương-nghị Lê-van-Trung về cuộc quốc-trái kỳ này

Quan Toàn-quyền Maurice Long thì lo cho dân ba kỳ có đủ môn kinh-tế dụng-cụ (outillage économique) còn quan Thống-đốc Maurice Cognacq lại lo rèn-đốt dân Namkỳ ta này cho có người hành sự (homme d'action).

Áy này cuộc quốc-trái này là một cuộc hành khác hơn các cuộc quốc-trái kỳ trước, đã có công-ích mà lại lợi-ít, nên chắc rằng dân Nam ta có thể đứng vững mà mua quốc-trái kỳ này, là vì quốc-trái bằng bạc đồng, rất tiện lợi mà dễ, chắc hẳn cũng mua nhiều.

Hội đồng thương-nghị viên. Lê-van-Trung.

Chàng ta rằng lo việc Quốc-trái này cho người Annam cho vậy cho nhiều trước là cho mà mang trong nước, cho thấy rõ ràng trong các Đổng-pháp thì nhất Namkỳ ta là thành tựu địa tại hơn hết. Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn... Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn...

LAI-CÁI DU-ỊCH

(VIII)

Hôm nay làm chính đi nghỉ nhà hàng, gặp một ông ở Cocong thật chuyên thùy giao nào đó - cho đến nay mà trong lòng vẫn còn ngait ngait như hôm làm thế-đạo, luôn-ly đang trong một ngày mới đó-đang đang không biết-được. Ông, cái đời-đạo có quan-hệ đến đi-giáo là được này? Nghe chỉ than bân-tâm bân-nhĩ có ăn thua gì đến cái giếng phước này này mà lo, mà sợ sanh con thì ấy là không bằng để cái trứng rịt vào bát tiền-sau, song cũng bân tâm cho ai đó.

Phẩm làm người không đi ra thì... Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn... Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn...

Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn... Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn... Ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn...

Đông-bang ta nên mua vé quốc-trái này, bằng bạc đồng, chẳng phải như mấy lần trước, bằng số quan; nên sự giả-bạc trở lại rồi thì đã vậy mà lại còn có thể trả về số bạc nhiều hơn thập bội, còn ít lắm cũng được một trăm đồng bạc. Lợi lắm! Lợi lắm! Nên mua vé quốc-trái kỳ này!

Thế thì ai ai cũng đã thấy chỉ chi... Hội cổ đông quốc-trái này do ông Hoàng Lang và ông Nguyễn Văn...

HỜI NGƯỜI ANNAM

Chờ đợi lại thuộc địa của người nước Anh ở Bắc Phi là thuộc địa của người nước Anh ở Bắc Phi. Hồi chí này thuộc rời và thuộc...

Vô-tuyến diện

Thế nhưng nhân bản Bô-hê-ban. Thế nhưng nhân bản Bô-hê-ban... Ông Bô-hê-ban nói về những sự kiện của ông...

Mời nhóm

Ban hội Ủy viên An-nam để công việc quốc-quê-trái bằng học... Hội đồng Ủy viên An-nam để công việc quốc-quê-trái bằng học...

NHÀ HÁT BÓNG MODERN

1 tại Saigon, đường d'Espagné, môn số 215 (Sau Chi-mai SAIGON)

Ngày 27 Février 1922	GIÁ HẠC	
Nhà hát	Ngày 27	1.00
Nhà hát	Ngày 28	1.00
Nhà hát	Ngày 29	1.00
Nhà hát	Ngày 30	1.00
Nhà hát	Ngày 31	1.00

Đông-Pháp Thời-sự

SANGON

Xe hơi đùng lùn. Hôm 12 này, các xe hơi số C. 307 và C. 2140 đang bị mất cắp... Xe hơi đùng lùn. Hôm 12 này, các xe hơi số C. 307 và C. 2140 đang bị mất cắp...

Giới thiệu

Hôm 12 này, các xe hơi số C. 307 và C. 2140 đang bị mất cắp... Xe hơi đùng lùn. Hôm 12 này, các xe hơi số C. 307 và C. 2140 đang bị mất cắp...

XE MÁY ĐẠP HIỆU ALCYON

Đua ăn hạnh nhân

Hôm bữa khai trường Trường đua xe máy đạp tại Saigon, bên phía máy người Langsa của lãnh phần trước của quân Toàn-quyền ban thì M. Le Stunff người xe máy đạp hiệu ALCYON ăn hạnh nhân.

Trung-kỳ

trở lại làm thủ tục là rất khó mà gặp một số sự tương đương... Trung-kỳ trở lại làm thủ tục là rất khó mà gặp một số sự tương đương...

Quốc-trai này

Chỉ cần đến 24 vạn nghĩa là trong một đời... Quốc-trai này chỉ cần đến 24 vạn nghĩa là trong một đời...

NH-THIÊN-ĐƯƠNG

PHARMACIE-ASIATIQUE

35, rue de Canton - 4. CHOLON

Phở khô, bánh mì, bánh gối, bánh nem, bánh sủi dũa, bánh nhân thịt, bánh nhân trứng, bánh nhân tôm, bánh nhân thịt, bánh nhân trứng, bánh nhân tôm...

Hỏi các ông chủ có XE-HOẠI

Hiện tại hàng loạt xe ô tô cũ của người nước Anh ở Bắc Phi là thuộc địa của người nước Anh ở Bắc Phi. Hồi chí này thuộc rời và thuộc...

XIN CÀNG NGỒ LẠI

Hiện tại hàng loạt xe ô tô cũ của người nước Anh ở Bắc Phi là thuộc địa của người nước Anh ở Bắc Phi. Hồi chí này thuộc rời và thuộc...

PHÀI HUT THUOC IMPERIALES

A. COURTINAT & Co SAIGON

PHARMACIE PRINCIPALE

L. SOLIRENE

nhà hàng bô-chê sư NGHIL-P CHO ONG-C. RENOUX

Tiền thuốc này đứng bậc nhất ở Đông Nam Á và bán hơn bốn trăm các tiệm khác trong cả Đông-Nam Á.

VIN TONIQUE

BI-NUTRIF DU DOCTEUR RIP



Thuốc rượu này là một vị đại bổ gần cổ cũng là trên kính tiến thần, bất kỳ là bao nhiêu tuổi đều uống được.

HANG ông P. Ribeyrollet & Co

Có bán máy may lớn và nhỏ đủ loại... Máy may mới nhất... Máy may cũ loại...

PENSIONAT Khuong-huu-Phung

Nhất kỳ, dạy các... Thường năm thường thì dạy nhiều... dạy học tiếng Pháp cũng dạy tiếng Anh.

DÁP TƯ Về vụ Quốc-trái

Việc cấp tiền mua phiếu trái kỳ này, gần như một nghi thức... Ai cũng đến mua, phiếu trái kỳ này, gần như một nghi thức...

Advertisement for 'Kho trữ đủ hoàn cầu' (Worldwide Storage) with prices for various goods like flour, sugar, and oil.

Advertisement for 'REFILED PETROLEUM' and 'ASIATIC PETROLEUM COMPANY LIMITED' with a logo of a fish.

Advertisement for 'SAIGON' department store listing various goods like cigarettes, soap, and food items with prices.

Advertisement for 'MAZOUT' (oil) and 'DẦU MỒI' (oil) with details on quality and price.

Advertisement for 'VICHY CELESTINS' mineral water with 'VICHY-HOPITAL' and 'VICHY-ETAT' brands.

Advertisement for 'Thới-vân-Nang' (oil) and 'Thới-vân-Cam-Nang' (oil) with details on quality.

Advertisement for 'Trần-vân-Tri' (oil) and 'Thới-vân-Cam-Nang' (oil) with details on quality.

Large advertisement for 'SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE TRANSPORTS' listing Ford and Camion vehicles for sale or hire.

Rượu mạnh hiệu DEJEAN đã thơm mà lại ngọt làm cho những tay thợ rượu đều thấy khen ngợi... Chỉ một mình hãng Denis feres có trữ mà thôi

